



BẢN TIN

người đại diện

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

SỐ T12-2022

www.scic.vn



PHÁT HÀNH HÀNG THÁNG DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN CỦA SCIC TẠI DOANH NGHIỆP

MỤC LỤC

1 TIN SCIC

- 3** Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Nguyễn Chí Thành tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Đầu tư Mirae Asset
- 5** Chủ tịch SCIC tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn China International Capital Corporation (CICC)
- 6** Nghiên cứu kinh nghiệm của Temasek trong hỗ trợ doanh nghiệp

2 TIN DN THÀNH VIÊN

- 9** Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 11 năm liền vinh danh Vinamilk
- 11** Bảo Việt (BVH): 15 năm đồng hành, đóng góp và được vinh danh tại Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết
- 13** VINARE, “nhà tái” tiên phong thực hiện ESG
- 15** VNSTEEL và VietinBank Ba Đình ký kết hợp tác chuyển đổi số ERP
- 16** Vinatex là minh chứng tốt của doanh nghiệp cổ phần nhà nước chi phối
- 19** Bảo Minh cùng Đại học Tài chính – Marketing (UFM) Ký kết hợp tác toàn diện và ra mắt Quỹ Học bổng Bảo Minh “Chắp cánh ước mơ”
- 20** FPT Techday 2022: Khi công nghệ Song Hành cùng cuộc sống



3 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- 23** Kinh tế Việt Nam năm 2022 phục hồi ngoạn mục, tăng trưởng mạnh mẽ
- 27** 10 sự kiện của Việt Nam năm 2022 do TTXVN bình chọn

4 VĂN BẢN – CHÍNH SÁCH

- 28** Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022
- 28** Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022
- 29** Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN SCIC NGUYỄN CHÍ THÀNH TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA QUỸ ĐẦU TƯ MIRAE ASSET



Hình ảnh buổi làm việc của SCIC với Mirae Asset

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác của Tập đoàn Mirae Asset có ông Ji Kwang Chung, Giám đốc quản lý của Công ty TNHH Mirae Asset Capital, ông Kyung Suk Sul, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, và ông Ryan Jeong, Giám đốc phụ trách của Công ty TNHH Mirae Asset Capital.

Về phía SCIC có sự tham dự của ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐQT, lãnh đạo và đại diện các Ban chuyên môn phụ trách hợp tác giữa SCIC và Tập đoàn Mirae Asset.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo của hai bên đã bày tỏ sự vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp giữa SCIC và Mirae Asset với vai trò là đồng cổ đông tại Công ty

CHIỀU NGÀY 29/11/2022, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN SCIC, ÔNG NGUYỄN CHÍ THÀNH ĐÃ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TẬP ĐOÀN MIRAE ASSET VỀ TÌNH HÌNH HỢP TÁC GIỮA SCIC VÀ MIRAE ASSET CŨNG NHƯ CÁC CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM.

cổ phần TRAPHACO- công ty có vốn của SCIC. Nhờ có sự thống nhất giữa cổ đông SCIC, Mirae Asset và các cổ đông khác tại TRAPHACO, công ty đã duy trì được vị thế tại thị trường được Việt Nam, liên tục phát triển và có mức tăng trưởng đáng ghi nhận về doanh thu và lợi nhuận với mức tăng lần lượt là 14% và 28% tính đến hết quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên cũng nhất trí nhờ có sự đồng thuận của giữa các cổ đông, chất lượng của công tác quản trị tại TRAPHACO đã được cải thiện và nâng cao những năm gần đây và đang có những chuyển dịch đúng hướng ở mảng tân được.

Đại diện Mirae Asset ông Ji Kwang Chung, nhận định rằng thị trường được Việt Nam được đánh giá hiện là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại khu vực và sẽ duy trì được đà tăng này trong thời gian tới. Theo đó, Mirae Asset sẵn sàng nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới hoặc mở rộng hơn các hoạt động đầu tư hiện có tại Việt Nam. Tập đoàn cũng đã có Kế hoạch chuẩn bị thêm về nguồn nhân lực chất lượng cao, cải tiến công tác quản trị, tăng vốn đầu tư cho thị trường Việt Nam nếu có cơ hội phù hợp. Trong quá trình phát triển tại thị trường Việt Nam, Mirae Asset mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của



Chủ tịch Nguyễn Chí Thành thống nhất về xu hướng phát triển của thị trường được Việt Nam

SCIC với tư cách là đồng cổ đông tại TRAPHACO cũng như là đối tác quốc tế quan trọng của SCIC.

Đại diện SCIC, Chủ tịch Nguyễn Chí Thành thống nhất với các nhận định của ông Ji Kwang Chung về xu hướng phát triển của thị trường được Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Chí Thành cũng lưu ý rằng TRAPHACO muốn giữ vững được thị phần tại Việt Nam thì cần nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng trung bình của ngành trong bối cảnh thị trường được của Việt Nam sẽ ngày càng gia tăng áp lực về cạnh tranh khi các đối thủ truyền thống cũng không ngừng phát triển và các đối thủ mới gia nhập thị trường ngày

càng nhiều theo xu hướng mở của thị trường từ các Hiệp định thương mại tự do. Chủ tịch Nguyễn Chí Thành gợi ý một số phương hướng hợp tác mới giữa SCIC và Mirae Asset để hai bên cùng xem xét nghiên cứu, bao gồm việc xem xét khả năng hợp tác đầu tư xây dựng Khu công nghiệp chế biến được tại Việt Nam và thành lập Quỹ Đầu tư chung giữa hai bên.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện cho SCIC và Tập đoàn Mirae Asset, Chủ tịch Nguyễn Chí Thành và Ông Ji Kwang Chung thống nhất hai bên cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đã có giữa hai bên và cùng xem xét các cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp với tiêu chí và lợi ích của mỗi bên.

CHỦ TỊCH SCIC TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TẬP ĐOÀN CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION (CICC)



SCIC và CICC chụp ảnh lưu niệm

Sáng ngày 5/12/2022, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Chí Thành cùng đại diện các đơn vị của SCIC đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn China International Capital Corporation (CICC) do ông Huang Zhaohui, Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản lý làm trưởng đoàn. Cùng đi với ông Huang Zhaohui có ông Stephen Ng, Trưởng đại diện CICC tại Singapore, ông Hanfeng

Wang, Giám đốc nghiên cứu chiến lược và các cán bộ của CICC.

Tập đoàn China International Capital Corporation (CICC) là ngân hàng đầu tư liên doanh đầu tiên của Trung Quốc và là ngân hàng tiên phong áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất của Trung Quốc. CICC thực hiện các giao dịch thiết lập tiền lệ và tham gia sâu vào cải cách cải và phát triển kinh tế của Trung Quốc. CICC có trụ sở chính tại Bắc Kinh, với hơn 200 chi nhánh tại Trung Quốc đại lục và các văn phòng chi nhánh tại Đặc Khu

Hành chính Hongkong, New York, Singapore, London, San Francisco, Frankfurt và Tokyo. CICC đã niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng khoán Hongkong và Sở Giao Dịch Chứng khoán Thượng Hải.

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC đã giới thiệu về hoạt động của SCIC cũng như định hướng phát triển của SCIC trong thời gian tới. Về hoạt động đầu tư, ông Thành đã chia sẻ thông tin về một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác đầu tư tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn hợp tác

với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư tài chính như CICC để cùng đồng hành trong việc triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở hiệu quả cho các bên. Phương thức đầu tư có thể thực hiện thông qua việc góp vốn mua cổ phần, hoặc các bên cùng thành lập quỹ đầu tư để thực hiện đầu tư vào các dự án thuộc các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển xanh....

Về phía CICC, Ông Huang Zhaohui, Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản lý đã chia sẻ về những kinh nghiệm trong quản lý vốn nhà nước và cải cách doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc, cũng như kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. CICC cũng mong muốn kết nối các doanh nghiệp Trung Quốc với các doanh nghiệp Việt Nam để phát triển chuỗi cung ứng giữa hai nước. Trong thời gian tới, CICC có kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và tiến tới hợp tác thành lập quỹ đầu tư song phương với SCIC để cùng triển khai đầu tư vào các dự án có nhu cầu vốn lớn, trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ông Nguyễn Chí Thành đã có lời cảm ơn về buổi làm việc và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác về mọi mặt, trong đó có việc thành lập quỹ đầu tư song phương tại Việt Nam cũng như nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và Trung Quốc. SCIC cũng hoan nghênh CICC thành lập văn phòng tại Việt Nam và sẽ tích cực hỗ trợ kết nối, giới thiệu doanh nghiệp cũng như các cơ hội đầu tư tại Việt Nam tới CICC.

NGÀY 8/12/2022, ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP DO PHÓ CHỦ TỊCH HỒ SỸ HÙNG LÀM TRƯỞNG ĐOÀN CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI TEMASEK (SINGAPORE) VỀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI SAU DỊCH COVID-19.

Tham dự các buổi làm việc có ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, ông Phạm Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, bà Trần Thị Kim Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng, đại diện Văn phòng Ủy ban, ông Nguyễn Quốc Huy - Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Về phía Temasek Singapore có ông Rohit Sipahimalani - Giám đốc Đầu tư, Trưởng Bộ phận Đông Nam Á và bà Juliet Teo - Phó trưởng Bộ phận quản lý danh mục đầu tư.

Temasek là đối tác chiến lược, quan trọng của SCIC. Kể từ khi thành lập, SCIC và Temasek đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác và thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ, tốt đẹp. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) từ tháng 8/2007. Trong thời gian qua, SCIC đã phối hợp rất chặt chẽ với Temasek và các Viện đào tạo của Singapore (là các đối tác của Temasek) trong hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác chuyên môn của SCIC.

Với mục tiêu tìm hiểu mối tương quan giữa hoạt động mang tính chất thương mại của Temasek gắn với thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ Singapore giao cho Temasek, đoàn công tác đã trao đổi về kinh nghiệm tiếp cận cũng như thảo luận, phân tích chuyên sâu kỹ thuật về phương thức Temasek thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp

NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM CỦA TEMASEK TRONG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP



có vốn nhà nước phục hồi sau Covid-19, cụ thể về phương thức đánh giá khả năng phục hồi của doanh nghiệp, đánh giá khả năng thu hồi vốn đầu tư, phân tích cơ cấu hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp...

Đại diện Temasek cũng khẳng định rằng mọi hoạt động của Temasek, cho dù trong giai đoạn khó khăn vẫn duy nhất phản ánh tính thương mại, tính kinh doanh và đầu tư vì hiệu quả kinh tế. Một điểm nổi trội và cũng là khác biệt, đó là Temasek nhìn nhận đầu tư theo dài hạn, phân tích hiệu quả và kết quả thu được trong chu kỳ dài hạn. Khó khăn và thiệt



Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp hình lưu niệm

hại có thể phát sinh trong từng thời điểm, nhưng vượt qua thời điểm đó, sẽ có kết quả tích cực hơn và thu nhập sẽ bù đắp cho thời điểm thiệt hại đó.

Temasek phân loại đầu tư có

tính chất phát triển là đầu tư dài hạn, không nhằm mục tiêu thoái vốn, mà duy trì và phát triển, trong đó có những lúc phải đối mặt và vượt qua những thời điểm khó khăn. Đối với những danh mục đầu

tư không nhằm phát triển, thì củng cố và lựa chọn thời điểm để thoái vốn có kết quả tốt nhất.

Trong quá trình đó, có những hoạt động đầu tư, cơ cấu lại danh mục đầu tư trùng, phù hợp với định hướng của Chính phủ Singapore. Nhưng những hoạt động đó vẫn là do Temasek quyết định và hoàn toàn vì mục đích thương mại, không có sự can thiệp hoặc chỉ đạo từ các cơ quan của Chính phủ. Trường hợp đầu tư bổ sung thêm vốn cho Singapore Airlines (SIA) trong giai đoạn covid đều do Temasek và các cổ đông khác quyết định và thực hiện. Việc bổ sung thêm trên 15 tỷ đô-la Singapore đã giúp SIA có dòng tiền để duy trì đội ngũ hoạt động, thậm chí còn tăng thêm sức cạnh tranh thông qua việc cơ cấu lại đội tàu bay. Nhờ đó, năm 2022 này, SIA đã bắt đầu có lãi, còn lớn hơn giai đoạn bình thường trước đây, hoàn trả được hơn 4 tỷ đô-la Singapore trái phiếu chuyển đổi.

Đó là kết quả của quá trình nỗ lực từ bản thân Singapore Airlines, đã minh chứng là danh mục đầu tư phát triển tốt và tin cậy. Quyết định đầu tư bổ sung thêm vốn giai đoạn Covid là kịp thời và đảm bảo được tài sản đã đầu tư và duy trì phát triển, hoàn toàn từ các cổ đông của Singapore

Airlines. Nó được thông qua theo gói dài hạn, không phải theo tình huống phát sinh 6 tháng hoặc 1 năm. Nội dung quan trọng hơn, đó là xác định các bước, lộ trình sử dụng vốn và huy động vốn tương ứng cho phù hợp. Đây mới là điểm quyết định cho sự thành công cho Singapore Airlines vượt qua thời điểm khó khăn. Các hoạt động đầu tư khác của Temasek hiện nay cũng được thực hiện với cách tiếp cận tương tự, đó là: độc lập hoàn toàn ra quyết định theo mục tiêu thương mại và dài hạn.

Hai bên đã thảo luận và trao đổi nhiều vấn đề để làm rõ hơn triết lý và cơ chế tiếp cận nêu trên của Temasek, đặc biệt đi vào tình huống cụ thể như trường hợp đầu tư bổ sung vốn cho Singapore Airlines, mở rộng thêm cho trường hợp cung ứng điện, cung ứng xăng dầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng đánh giá cao cơ chế tiếp cận của Temasek, coi đây là những kinh nghiệm rất có giá trị cho Việt Nam nghiên cứu áp dụng theo điều kiện cụ thể. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự cảm ơn với những trao đổi và chia sẻ của Temasek, thể hiện sự chân thành hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa Ủy ban và Temasek.

HƠN 1 THẬP KÌ XÂY DỰNG NỀN TẢNG BỀN VỮNG

Trong các phiên thảo luận tại Hội nghị đầu tư năm nay, từ khóa nổi bật có thể kể đến là "sự bền vững, sức bền" của các doanh nghiệp – yếu tố được cho là sẽ giúp doanh nghiệp đi qua "vùng nhiễu động" và cũng là điều mà các làn sóng đầu tư "tìm kiếm" trong giai đoạn phục hồi. Cũng theo Ban tổ chức, trong hơn 10 năm, Top 50 chúng kiến sự lớn mạnh không ngừng của nền kinh tế Việt Nam, trong đó có hành trình phát triển đầy tự hào của các doanh nghiệp Việt, những "ngôi sao sáng của nền kinh tế", đặc biệt ngay cả trong giai đoạn biến động do đại dịch Covid-19.

Là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa tại Việt Nam, Vinamilk là công ty liên tiếp duy trì sự góp mặt trong Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, được khẳng định qua sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, giá trị thương hiệu... đặc biệt là tính ổn định và bền vững trong kinh doanh.

Ông Lê Thành Liêm, Giám đốc Điều hành Tài chính của Vinamilk cho biết: "Trong 11 năm qua, Vinamilk liên tục đổi mới, đi đầu trong thực hành ESG để trở thành

TOP 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM

11 NĂM LIỀN VINH DANH VINAMILK

NGÀY 1/12, VINAMILK ĐÃ ĐƯỢC VINH DANH Ở BẢNG XẾP HẠNG "50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 2022" DO TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ CÔNG BỐ TRONG HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ VỚI CHỦ ĐỀ "KINH TẾ VIỆT NAM - NGÔI SAO SÁNG NHẤT". TÍNH TỪ LẦN ĐẦU TIÊN BẢNG XẾP HẠNG TOP 50 ĐƯỢC CÔNG BỐ (2011) CHO ĐẾN NAY, CHỈ CÓ 5 DOANH NGHIỆP LIÊN TIẾP ĐƯỢC VINH DANH TRONG TẤT CẢ CÁC NĂM, TRONG ĐÓ, VINAMILK LÀ DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG DUY NHẤT GÓP MẶT TRONG 11 NĂM LIỀN.



Ông Lê Thành Liêm – Giám đốc điều hành Tài chính của Vinamilk đại diện nhận giải thưởng "50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" 2022



Ông Murli Maya, Giám đốc Điều hành khối dịch vụ tài chính khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của J.P. Morgan chúc mừng Vinamilk với kết quả nổi bật 11 năm liền trong Top 50

doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam và nằm trong Top 36 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu. Bên cạnh những thành tựu về hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, điều Vinamilk luôn tự hào là sự phát triển của công ty luôn gắn liền với sự phát triển, vươn ra thế giới của ngành sữa Việt Nam cũng như góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc của người Việt”.

Tại thời điểm năm 2010, Vinamilk ghi nhận doanh thu là 16.081 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.615 tỷ đồng. Hơn 10 năm sau, doanh thu của Vinamilk gấp gần 4 lần, đạt 61.012 tỷ đồng – lần đầu tiên vượt mốc 60.000 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, VNM vẫn là "blue-chip" ưa thích của các định chế tài chính nước ngoài cũng như các tổ chức tài chính, chứng khoán trong nước về sự minh bạch, bền vững và thể mạnh về quản trị doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, Vinamilk hoàn thành 70% kế hoạch năm với tổng doanh thu đạt 44.994 tỷ đồng, giá trị thương hiệu chính thức chạm mốc 2,8 tỷ USD, thuộc Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu.

SỰ CHUẨN BỊ CHO HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Có thể nói, hành trình hơn một thập kỷ vừa qua của Vinamilk là một phần phác họa nên một chặng đường phát triển ấn tượng của ngành sữa Việt Nam ở nhiều khía cạnh, về cả quy mô, chất lượng, tiêu chuẩn và vị thế trên thế giới.

Hiện nay Vinamilk có 13 nhà máy trong nước được đầu tư quy mô và ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới và 3 nhà máy tại nước ngoài. Đặc biệt, trong giai đoạn 10 năm gần nhất, Vinamilk đã đầu tư 2 dự án "siêu nhà máy" sữa đầu tiên của Việt Nam là Nhà máy sữa Việt Nam và Nhà máy sữa bột Việt Nam. Với quy mô lớn và hiện đại bậc nhất châu Á, các nhà máy này góp phần tạo nên sự đột phá lớn về năng lực cung ứng cho công ty trong giai đoạn phát triển sau đó.

Song song, Vinamilk cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược để chủ động vùng nguyên liệu khi liên tiếp xây dựng các trang trại bò sữa "triệu đò" như tại Nghệ An, Thanh Hoá, Tây Ninh, Quảng Ngãi... đạt các tiêu chuẩn quốc tế như Global G.A.P, Organic châu u với nhiều mô hình nổi bật như "Resort Bò sữa", "Trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm".

Nhờ đẩy mạnh đầu tư vào các trang trại, sản lượng sữa tại Vinamilk tăng lên đáng kể, củng cố năng lực tự chủ về sữa tươi nguyên liệu. Tính đến cuối năm 2021, sản lượng sữa tươi (bao gồm thu mua từ người nông dân) và số lượng đàn bò đã tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011, tương đương gần 400.000 tấn và 160.000 con bò.

Trong giai đoạn này, Vinamilk cũng đẩy mạnh thị trường quốc tế và liên tục ra mắt các dự án M&A, đầu tư nước ngoài. Hiện tại Vinamilk có 3 công ty con là Driftwood (Mỹ), Lao-Jagro Development (Lào), Angkormilk (Campuchia) và công ty liên doanh Del Monte - Vinamilk (Philippines). Doanh nghiệp cũng xuất khẩu nhiều mặt hàng đến nhiều quốc gia, thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông... với doanh thu lũy kế đến nay đạt hơn 2,6 tỷ USD.

Ông Lê Thành Liêm cho biết, trong giai đoạn 2022-2026, Vinamilk tiếp tục chú trọng nâng cao quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để gia tăng hiệu quả kinh doanh, khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng đang có. Song song, công ty tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi, trong đó tập trung xây dựng hệ thống các trang trại sinh thái GREEN FARM, nâng cao năng lực sản xuất - cung ứng tại thị trường Việt Nam và nước ngoài, nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu đang ngày càng tăng.

Cụ thể, những dự án lớn đang được Vinamilk triển khai cùng các công ty thành viên gồm Nhà máy sữa Hưng Yên (4.600 tỷ đồng), Thiên đường sữa Mộc Châu (3.150 tỷ đồng), Trang trại và Nhà máy tại Angkormilk tại Campuchia (1.100 tỷ đồng), Tổ hợp Trang trại bò sữa Lao-Jagro tại Lào (3.750 tỷ đồng) ... Kết hợp với việc mở rộng các nhà máy hiện hữu khác dự kiến sẽ giúp năng lực sản xuất của Vinamilk tăng lên hơn 20%, tạo ra các động lực tăng trưởng mới cho các giai đoạn chiến lược sắp tới.

Theo: Vinamilk.

BẢO VIỆT (BVH): 15 NĂM ĐỒNG HÀNH, ĐÓNG GÓP VÀ ĐƯỢC VINH DANH

TẠI CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIỀM YẾT

Các doanh nghiệp niềm yết xuất sắc nhất trong minh bạch thông tin năm 2022 đã được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niềm yết lần thứ 15 - năm 2022 vừa diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đại diện gần 300 công ty niềm yết và các định chế tài chính trên thị trường.

Vượt qua gần 600 doanh nghiệp niềm yết trên cả hai sàn, vượt qua các vòng thẩm định khắt khe của ban tổ chức, Bảo Việt được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất Việt Nam trong nhóm vốn hóa lớn (Large cap) của năm 2022 và đồng thời nhận Giải doanh nghiệp báo cáo tin cậy nhất dành cho Báo cáo phát triển bền vững. Đây là các giải thưởng quan trọng của cuộc bình chọn



doanh nghiệp niềm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư tổ chức vào ngày 02/12/2022. Công ty chứng khoán Bảo Việt- đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng được trao giải Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất Việt Nam trong nhóm vốn hóa vừa (Mid cap)

Đặc biệt, tại cuộc bình chọn năm nay, Bảo Việt đã được ban tổ chức vinh danh, trao kỷ niệm chương đặc biệt dành cho doanh nghiệp 15 năm đồng hành, đóng góp cùng chương trình. Hội đồng bình chọn luôn đánh giá cao về chất lượng báo cáo, ghi nhận nỗ lực vượt trội của Bảo Việt trong việc minh bạch thông tin trong nhóm

doanh nghiệp vốn hóa lớn.

Với việc lựa chọn “Chủ động thích ứng” là thông điệp chủ đạo, Báo Việt mong muốn khắc họa chân dung và hoạt động thực chất của doanh nghiệp khi đối mặt với những thách thức từ môi trường kinh doanh, từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và diễn biến phức tạp của đại dịch trong một năm với rất nhiều biến cố.

Trong bối cảnh biến động toàn cầu, Báo Việt tin rằng, chỉ khi chuẩn bị cho mình một tâm thế chủ động, doanh nghiệp có thể làm chủ được tình thế, dám nghĩ, dám hành động, chủ động tìm tòi, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành để thích ứng với các thách thức hiện hữu và những thay đổi trong tương lai, từ đó giữ vững và duy trì nhịp độ hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

Để tạo được sự khác biệt, ấn tượng cho Báo cáo năm nay, Báo Việt ứng dụng giải pháp công nghệ để đổi mới báo cáo: đổi mới phương thức truyền tải báo cáo trên nền tảng kỹ thuật số (Podcast - Broadcasting) và interactive PDF cho độc giả sử dụng trên máy tính cá nhân và các thiết bị di động, giúp người đọc có trải nghiệm thú vị hơn khi đọc báo cáo với phần nhạc nền và giọng đọc truyền cảm giúp

thoải hồn cho những trang báo cáo trở nên sống động hơn. Báo cáo năm nay cũng được thiết kế với phong cách sáng tạo, tinh tế. Xuyên suốt báo cáo của Báo Việt là những bản nhạc, lời ca và hình ảnh con người cùng hòa quyện, mang đến âm hưởng của sự lạc quan, lan tỏa tình người ấm áp, đồng hành và chia sẻ cùng nhau để mạnh mẽ vượt qua thách thức.

Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Báo Việt đã có một số hoạt động cải thiện quản trị doanh nghiệp như củng cố đội ngũ người quản trị công ty, đánh giá tổng thể hoạt động, tuân thủ Thẻ điểm quản trị ASEAN. Báo Việt cho rằng khi doanh nghiệp kết hợp và quản trị tốt các nguồn lực trong hệ thống sẽ giúp các nguồn lực bổ sung sức mạnh cho nhau, tạo nên những giá trị cộng hưởng, những giá trị lớn hơn cho cổ đông và các bên liên quan.

Tiêu chí chăm báo cáo thường niên năm nay lần đầu tiên thực hiện theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc chăm điểm báo cáo thường niên (BCTN) ở vòng sơ khảo tiếp tục được thực hiện bởi nhóm chuyên gia độc lập, Kết quả sơ khảo

sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn.

Năm 2022 đánh dấu lần thứ 10 các công ty niêm yết của Việt Nam công bố thông tin về phát triển bền vững. Đây cũng là năm có nhiều dấu mốc và thay đổi đáng nhớ đối với các hoạt động phát triển bền vững tại Việt Nam. Các báo cáo cho thấy, các doanh nghiệp ngày càng đầu tư vào chất lượng báo cáo từ hình thức cho tới bố cục nội dung; thông tin có tính thống nhất và kết nối, giúp cổ đông có thể nắm bắt tốt hơn về tình hình tài chính, hoạt động và quản trị của doanh nghiệp.

Năm 2022 là năm thứ 15 Cuộc bình chọn đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết với sứ mệnh hỗ trợ, khích lệ các doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường khả năng truyền tải thông tin đến các nhà đầu tư, hướng đến quản trị hiệu quả và phát triển ngày càng bền vững, cũng đồng thời là năm thứ 15 Báo Việt duy trì vị thế cao trong các hạng mục giải của Cuộc bình chọn.

Theo: Báo Việt.

VINARE, “NHÀ TÁI” TIÊN PHONG THỰC HIỆN ESG



HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM VÀ TÁI BẢO HIỂM, TỔNG CTCP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM (VINARE, MÃ VNR) CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI BỀN VỮNG. MỤC TIÊU CỦA VINARE LÀ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁC DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNG TIN CẬY, ĐỒNG THỜI THAM GIA MẠNH MẼ VÀO CÁC CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG.

ESG - xu hướng không thể đảo ngược

Phát triển bền vững với 3 yếu tố Môi trường (Environment), Xã hội (Social) và Quản trị doanh nghiệp (Governance) là chủ đề đang rất được quan tâm bởi các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng.

Trên thực tế, ESG là một xu thế chung không thể đảo ngược. Thế giới giờ đây ngày càng đối mặt với các thách thức gia tăng từ các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Các công ty tái bảo hiểm quốc tế đều coi ESG là một trong những điều kiện tiên quyết trước khi quyết định đầu tư hay hợp tác.

Các nhà tái bảo hiểm quốc tế lớn trên thế giới như Munich Re, Swiss Re, Hannover Re hay Lloyds đều đưa ra các cam kết ESG mạnh mẽ và lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Đơn cử, mới đây, Munich Re thông báo sẽ không đầu tư hoặc nhận tái bảo hiểm đối với các công trình/dự án dầu mỏ mới ở giai đoạn trung nguồn và các nhà máy nhiệt điện chạy dầu mới từ tháng 4/2023. Còn từ tháng 1/2025, nhà tái bảo hiểm này yêu cầu các công ty dầu khí có lượng phát thải tương đối và tuyệt đối cao nhất phải có cam kết về giảm phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050.

Không chỉ Munich Re, các nhà tái bảo hiểm quốc tế đều đã tuyên bố giảm dần và tiến tới ngừng hẳn việc nhận tái bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến điện than và khai thác than.

Tại Hội nghị lần thứ 26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết, Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tuyên bố của Việt Nam rõ ràng đã mở đường cho những bước đột phá đầu tiên trong việc biến cam kết thành hành động, thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng chiến lược ESG của riêng mình, cũng như chung tay hiện thực hóa cam kết quốc gia.

VINARE tiên phong thực hiện ESG

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu và tham khảo các đối tác quốc tế uy tín, VINARE đã tiên phong xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và lộ trình thực hiện ESG cụ thể trong từng lĩnh vực, đảm bảo tính khả thi cũng như lợi ích của các bên liên quan.

Đối với hoạt động nghiệp vụ, cung cấp năng lực cho các dự án điện tái tạo và kinh doanh thân thiện với môi trường được coi là ưu tiên hàng đầu, song song với việc giảm dần bảo hiểm cho các nhà máy/dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. VINARE chính thức kết hợp khung ESG vào quy trình ra quyết định đối với hoạt động đầu tư và thực hiện chiến lược đầu tư xanh.

Đối với hoạt động vận hành, VINARE ưu tiên chuyển đổi kỹ thuật số trong vận hành văn phòng để giảm việc tiêu thụ giấy, điện, nước..., cũng như đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm tái chế.

VINARE cam kết thường xuyên giám sát việc thực hiện các kế hoạch hành động ESG đã đề ra, đồng thời công bố thông tin công khai và đầy đủ về kết quả thực hiện trong Báo cáo phát triển bền vững. Việc quản lý tốt các vấn đề ESG khẳng định VINARE có kế hoạch phát triển bền vững trong dài hạn, tích cực và chủ động trong việc thúc đẩy một xã hội toàn diện và có khả năng thích ứng cao. Đồng thời, VINARE sẽ tiếp tục điều chỉnh lộ trình để cập nhật theo yêu cầu và tình hình mới.

Năm 2022, VINARE đã đạt giải “Doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt năm 2021-2022” của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Báo cáo thường niên 2021 của Công ty đã được bình chọn trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm Midcap của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. VINARE cũng nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Theo: Đầu tư Chứng khoán.

Tham dự Lễ ký kết, về phía VNSTEEL có ông Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; bà Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, ông Phạm Công Thảo - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng/ban nghiệp vụ của VNSTEEL. Về phía VietinBank có ông Nguyễn Như Dương - Giám đốc VietinBank Ba Đình cùng đại diện Trụ sở chính VietinBank và VietinBank Ba Đình.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép với hơn 30 đơn vị thành viên. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, VNSTEEL đã sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 90 triệu tấn phôi thép và thép thành phẩm, đồng hành và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

VietinBank là ngân hàng trụ cột của nền kinh tế với bề dày gần 35 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm qua, VietinBank đã cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, đạt tiêu chuẩn quốc tế đến khách hàng. VietinBank luôn sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty lớn trong và ngoài nước để cùng xây dựng một hệ sinh thái giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Song Lai - Tổng giám đốc VNSTEEL, đã nhấn mạnh “Chuyển đổi số” là cụm được thường xuyên nhắc đến trong thời gian gần đây trên nhiều diễn đàn từ Trung ương tới Địa phương; từ các buổi làm việc của doanh nghiệp cho đến câu chuyện thường ngày trong cuộc sống. Điều này cho thấy “chuyển đổi số” thực sự là mối quan tâm của mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội. Các doanh nghiệp giờ đây không còn coi

VNSTEEL VÀ VIETINBANK BA ĐÌNH

KÝ KẾT HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ ERP

“chuyển đổi số” là “xu hướng” mà xem là “nhu cầu tất yếu” trong quá trình phát triển của doanh nghiệp mình.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” vào tháng 9/2019; Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vào tháng 6/2020 thì Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết số 05-NQ/ĐUT về “Thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty và các đơn vị đến năm 2025, tầm nhìn 2030” vào tháng 7/2021. Tiếp đó, chúng tôi cụ thể hoá Nghị quyết bằng việc xây dựng “Lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025”, đồng thời triển khai cùng lúc nhiều kế hoạch đầu tư, mua sắm hạ tầng thiết bị và ứng dụng phần mềm phục vụ cho công tác điều hành để từng bước thực hiện chuyển đổi số.

Việc kết nối hệ thống Tài chính kế toán của VNSTEEL với hệ thống ERP của Ngân hàng Vietinbank là một kết quả cụ thể cho những quyết tâm triển khai chuyển đổi số của VNSTEEL và Ngân hàng Vietinbank là đơn vị đầu tiên thực hiện việc kết nối hệ thống.

Kỳ vọng việc kết nối giữa 2 hệ thống giúp công việc điều hành của VNSTEEL được thuận tiện hơn, giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện công việc để nâng cao hiệu quả và tính kịp thời trong các quyết định điều hành doanh



Ông Lê Song Lai - Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phát biểu tại buổi lễ

nh nghiệp. Giúp VNSTEEL đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, sẵn sàng tham gia vào nền kinh tế số đang dần hình thành.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Như Dương - Giám đốc VietinBank Ba Bình khẳng định: “Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ, VietinBank Ba Đình cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng bao gồm các dịch vụ ngân hàng số phù hợp và đáp ứng tối đa nhu cầu của VNSTEEL với chất lượng tốt nhất, thời gian phục vụ nhanh và chi phí cạnh tranh nhất”.

Lễ ký kết triển khai chuyển đổi số ERP giữa VNSTEEL và VietinBank Ba Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp mở ra những lợi thế kinh doanh, hướng tới thành công mới cho cả hai bên.

Theo: VNSTEEL

VINATEX LÀ MINH CHỨNG TỐT CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC CHI PHỐI



Năm 2022 ngành sợi gặp khó nhất.

NĂM 2023 DỰ KIẾN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN CHO DỆT MAY, NHU CẦU THẾ GIỚI CHƯA CÓ TÍN HIỆU HỒI PHỤC, VÌ VẬY TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CẦN TẬP TRUNG ƯU TIÊN ĐẢM BẢO VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, CẢI THIÊN VỊ TRÍ TẬP ĐOÀN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch, giải pháp năm 2023 của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex), ngày 26/12, ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, Vinatex là hình ảnh minh chứng tốt của doanh nghiệp cổ phần nhà nước chi phối trong ngành có đến trên 99% là doanh nghiệp tư nhân và FDI.

NỖ LỰC HIỆU QUẢ TRONG THỊ TRƯỜNG THẮT CHẶT

Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh

nghiệp đánh giá cao kết quả ổn định việc làm cho hơn 150 nghìn lao động của Vinatex, nhất là trong quý 4/2022 khi toàn bộ các ngành xuất khẩu thâm dụng lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ... nhiều doanh nghiệp liên tục cắt, dừng, hoãn hợp đồng lao động.

Trong bối cảnh này, Vinatex không chỉ đảm bảo việc làm bình thường cho người lao động, mà với mức lương bình quân đạt xấp xỉ 9,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 15% so với năm 2021.

Đặc biệt, lại là năm có tốc độ tăng thu nhập cao nhất 7 năm qua, thưởng Tết bình quân 1,5-2 tháng lương thực sự là một nỗ lực đáng ghi nhận. Đồng thời là hình ảnh minh chứng tốt của doanh nghiệp cổ phần nhà nước chi phối trong ngành có đến trên 99% là doanh nghiệp tư nhân và FDI.

Mặt khác, trong sản xuất kinh doanh, với doanh thu hợp nhất 19.535 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2021 cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân của ngành (xấp xỉ 11%). Hiệu quả của doanh nghiệp vẫn duy trì được ở mức gần 1100 tỷ đồng, tuy thấp hơn năm 2021 trên 20% nhưng vượt kế hoạch cổ đông giao 14,6%.

“Đây cũng là một kết quả được đánh giá có nhiều nỗ lực một cách hiệu quả trong điều kiện thị trường thắt chặt một cách bất ngờ”, ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trải nghiệm năm 2022 là một trải nghiệm nhiều áp lực nặng nề, có thể nói là kém vui với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu. Chỉ trong 2 quý cuối năm, nhất là quý 4 tình hình đảo chiều 180 độ, thị trường thay đổi từng tuần...

Trong bối cảnh đó, Ủy ban quan tâm, khuyến khích mô hình hoạt động của Tập đoàn với các nhóm nghiên cứu dự báo về thị trường, kinh tế vĩ mô tại các quốc gia là thị trường chính, các quốc gia cạnh tranh của tập đoàn. Cùng đó là nỗ lực xây dựng môi trường công



Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: "Vinatex vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, hạn chế"

ty học tập, Ủy ban đánh giá cao nỗ lực đào tạo nội bộ của tập đoàn để có nguồn kế cận.

Không chỉ vậy, Tập đoàn còn đi những bước đầu tiên trong thực hiện chiến lược “Một điểm đến cung cấp giải pháp trọn gói cho ngành dệt may, thời trang xanh”, trong đó có năng lượng tái tạo bằng điện áp mái, sản xuất sợi – vải từ nguyên liệu tái chế, nguyên liệu hữu cơ...

Đây là những hướng đi cho tương lai, phù hợp chủ trương của Chính phủ trong thực hiện cam kết giảm phát thải carbon, hướng tới zero carbon vào 2050, xây dựng ngành dệt may bền vững, bảo vệ môi trường, định hướng đi vào kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực đang đứng thứ 3 toàn cầu về phát thải rắn do quần áo cũ...

TỪNG BƯỚC CÓ SẢN PHẨM TUẦN HOÀN

Mặc dù vậy, bên cạnh những thành công nhất định của năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Anh thẳng thắn cho rằng Vinatex vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, hạn chế. Đó là chuỗi cung ứng nội bộ còn nhỏ, mặt hàng còn giản đơn, xuất phát mới chỉ có sản phẩm dệt kim căn bản là chủ yếu.

Hơn nữa, tỷ trọng sản xuất xanh, nguyên liệu xanh, năng lượng xanh còn rất nhỏ trong tổng

thể. Tỷ lệ trang thiết bị công nghệ hiện đại, đã chuyển đổi số còn ít, đổi mới chậm. Hạ tầng quản lý chung của doanh nghiệp còn thấp, chưa đạt chuẩn kết nối toàn diện với các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, nhân lực, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội vẫn là các thách thức với cả yêu cầu trong nước và quốc tế. Quy mô vốn chủ sở hữu còn nhỏ so với yêu cầu phát triển sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn thời gian tới.

Theo lãnh đạo Ủy ban, năm 2023 dự kiến còn nhiều khó khăn, nhu cầu thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi do kinh tế vĩ mô thế giới vẫn ở trạng thái bất định, khó dự báo xa. Chính vì vậy, Ủy ban yêu cầu lãnh đạo và người lao động Vinatex, cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại Vinatex cần tập trung ưu tiên cho đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, đồng thời giữ, cải thiện tốt hơn vị trí của tập đoàn trong các chuỗi cung ứng.

Giữ ổn định tình hình tài chính, dòng tiền để đảm bảo phục vụ sản xuất liên tục. Đẩy nhanh tốc độ số hoá và chuyển đổi số quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời tái cấu trúc doanh nghiệp thành viên cho phù hợp với yêu cầu mới của thị trường, tạo chuỗi giá trị nội tại hiệu quả cao.

Ngoài ra, ông Hoàng Anh yêu cầu tập đoàn cần tăng tốc thực hiện chiến lược sau khi được các cấp thẩm quyền phê duyệt theo hướng sản xuất xanh, bền vững, từng bước có sản phẩm tuần hoàn.

Thêm nữa, Vinatex cần đa dạng hoá nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính để tăng tốc quá trình đổi mới đúng vào thời điểm có chuyển dịch toàn cầu sang mô hình kinh tế tuần hoàn, không để lỡ thời cơ bước lên bậc thang cao hơn trong chuỗi giá trị.

Chiều ngày 10/12/2022, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đã cùng phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện và ra mắt Quỹ học bổng Bảo Minh - “Chắp cánh ước mơ”.

Buổi lễ có sự hiện diện của Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, các sở ban ngành TP.HCM; ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, PGS.TS Hồ Thuý Tiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng trường, PGS.TS Phạm Tiến Đạt, hiệu trưởng nhà trường, toàn thể cán bộ chủ chốt của 02 bên, cùng đông đảo các bạn sinh viên của Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo 2 đơn vị trong công tác thiết lập các chương trình, hành động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chia sẻ và học tập lẫn nhau trong các lĩnh vực thuộc khối ngành kinh tế. Bộ trưởng cũng đề nghị, sau lễ ký kết 2 bên đẩy nhanh các nội dung trong biên bản ghi nhớ hợp tác, để từ đó đẩy mạnh việc khai thác, tận dụng nguồn lực giữa các bên, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người học, người đi làm, triển khai thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu về các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của đất nước.

Trong nội dung kí kết, Bảo Minh cùng UFM sẽ ra mắt và giới thiệu Quỹ học bổng Bảo Minh “Chắp cánh ước mơ” – với số tiền tài trợ năm đầu tiên là 2 tỷ đồng, với mong muốn được đồng hành, chia sẻ, động viên,

BẢO MINH CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING (UFM)

KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VÀ RA MẮT QUỸ HỌC BỔNG BẢO MINH “CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ”



Tổng công ty CP Bảo Minh trao tặng số tiền tài trợ 2 tỷ đồng

khen thưởng kịp thời các bạn sinh viên của Trường Đại học Tài chính – Marketing có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, có thể tự tin bước đi trong chuyến hành trình chinh phục ước mơ, hoài bão của mình, trở thành những người có ích cho đất nước, cho xã hội. Ngoài ra, hai bên cam kết hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của hai bên, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: xây dựng và tổ chức chương trình

đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn theo nhu cầu doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tế; Kết nối thực hiện các đề tài, dự án, tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ; Hợp tác về lĩnh vực truyền thông, phát triển thương hiệu.

Tại buổi lễ, Nhà trường cũng đã xét chọn dựa vào các tiêu chí mà Quỹ đặt ra, trao tặng tới 10 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc, mỗi suất học bổng trị giá 20 triệu đồng.

Theo: Bảo Minh.

FPT TECHDAY 2022

KHI CÔNG NGHỆ SONG HÀNH CÙNG CUỘC SỐNG

NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2022 ĐÁNH DẤU MỘT SỰ KIỆN LỚN MANG TÍNH THƯỜNG NIÊN CỦA TẬP ĐOÀN FPT: FPT TECHDAY 2022. CHỦ ĐỀ CỦA SỰ KIỆN FPT TECHDAY NĂM NAY LÀ SONG HÀNH, DIỄN GIẢI CHO VIỆC TẬP ĐOÀN FPT SẼ MANG NHIỀU LOẠI CÔNG NGHỆ KHÁC NHAU ĐỂ CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI KHÁCH HÀNG TRONG CUỘC SỐNG.



Sự kiện công nghệ thường niên của tập đoàn FPT đã bước sang tuổi thứ 10 vào ngày 15 tháng 12 năm 2022 này. Với chủ đề Song Hành, FPT Techday 2022 mang đến cho khách hàng phổ thông cũng như các doanh nghiệp những công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay và qua đó chúng sẽ cùng đồng hành với tất cả mọi người trong cuộc sống.

Năm nay, FPT Techday 2022 được tổ chức tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Thành phố Hồ Chí Minh SECC, quận 7. Trong khuôn viên lên đến 9000m², sự kiện có rất nhiều sản phẩm của các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn FPT và mỗi khu vực này đều mang đậm nét riêng - dấu ấn "không thể nhầm lẫn." Họ bao gồm FPT Camera - FPT Cloud - FPT Play - akaVerse - FPT Long Châu - FPT Shop - VioEdu - FPT Smart Home cùng nhiều công ty thành viên khác.

Có gì tại FPT Techday 2022?

Đến với sự kiện năm nay, khách hàng sẽ lần lượt trải qua các chủ đề:

Song Hành: Tham quan triển lãm công nghệ và Trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ của FPT có liên quan mật thiết tới đời sống xã hội hiện nay.

Đổi Mới, Sáng Tạo: Lắng nghe các chia sẻ từ hội đồng quản trị FPT trong hai lĩnh vực Công Nghệ và Kinh Doanh.

Linh Hoạt: Trực tiếp trao đổi, đối thoại với các lãnh đạo của FPT cùng các khách mời ngay trên sân khấu của sự kiện.

Trong khu vực triển lãm công nghệ, FPT lại chia thành 6 phần khác nhau là Trở về tuổi thơ - Lập nghiệp - Gia đình hạnh phúc - Công sở năng động - Xã hội số - Tương lai số. Tương ứng với mỗi phần khác nhau, khách hàng sẽ lần lượt được "sờ tận tay - nhìn tận mắt - nghe tận tai" các sản phẩm và dịch vụ mà tập đoàn FPT hiện đang cung cấp cho rất nhiều khách hàng từ nhỏ tới lớn.

Các khu vực triển lãm tại FPT Techday 2022



Là một đơn vị nằm trong khu vực Trở về tuổi thơ, Sendo Farm tự hào khi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tươi ngon nhất - sạch nhất cũng như thời gian giao hàng ngắn nhất. Khách hàng có thể tự do lựa chọn điểm nhận hàng gần nơi khách hàng sinh sống hoặc làm việc nhất, đây là một điều cực kì thú vị mà chỉ duy nhất Sendo Farm đang có trên thị trường thực phẩm hiện nay.

Dù đã mở hơn 1000 nhà thuốc trên toàn quốc, FPT Long Châu vẫn luôn tin tưởng vào sứ mệnh chữa lành bệnh tật và mang đến sức khỏe tốt nhất cho khách hàng. Trong thời gian tới, khách hàng có thể trải nghiệm "Máy bán hàng tự động" chính thức của FPT Long Châu nhằm tăng tính tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày.

Kế bên là khu vực Lập nghiệp. Khi đặt khu vực triển lãm tại đây, FPT Shop mang đến các sản phẩm hàng đầu của hệ sinh thái nhà Apple - Samsung - Xiaomi cũng như một số thiết bị công nghệ khác mà đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. FPT Shop luôn luôn cam kết chỉ đưa sản phẩm chất lượng cao nhất - giá bán ổn nhất đến cho khách hàng.

Ngay bên cạnh FPT Shop là VioEdu. Nền tảng học tập trực tuyến này đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của cả

nước trong thời kì đại dịch Covid-19 cho đến tận bây giờ. Trong tương lai, VioEdu sẽ còn bổ sung thêm nhiều điều hấp dẫn nữa dành cho quý phụ huynh cùng các em học sinh đang sử dụng nền tảng.

Ở khu vực Gia đình hạnh phúc, khách hàng sẽ được trải nghiệm tổ hợp giải trí siêu đỉnh dành cho các hộ gia đình. Từ những bộ phim Full HD siêu rõ nét với nội dung hay trên FPT Play cho đến hệ thống giám sát an toàn thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em của FPT Camera, từ hệ thống điều khiển chỉ với giọng nói của FPT Smart Home cho đến việc thanh toán vô cùng dễ dàng bằng hệ thống của Fox Pay... tất cả những sản phẩm trên khi kết hợp với đường truyền chất lượng cao của FPT Internet sẽ phát huy hết toàn bộ công năng và mang đến cho khách hàng những điều tuyệt vời nhất ngay trong chính ngôi nhà thân yêu.

Đến với khu vực Công sở năng động, khách hàng sẽ được trải nghiệm nền tảng Chợ Số thông minh cũng như ứng dụng công dân số FPT.dCitizen. Chợ Số là một nền tảng chợ online hoàn toàn mới và tách biệt với Sendo Farm, FPT.dCitizen là ứng dụng có vai trò tương đương với VNEID hiện nay nhưng nó có điểm khác biệt ở chỗ là nhanh chóng nhận được hỗ trợ dịch vụ công ở 63 tỉnh thành trên cả nước.

Khi đến với khu vực Xã hội số, khách hàng sẽ cực kì ngạc nhiên và thú vị với một số thiết bị độc đáo như Robot vận chuyển hàng hóa có khả năng chuyển được khối lượng từ 500kg cho đến 1 tấn - Robot pha cà phê tự động. Với sự trợ giúp đặc lực của những chú Robot này, tương lai của một xã hội số hóa đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở khu vực cuối cùng Tương lai số, những thứ mà khách hàng chỉ có thể thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng trước đây đã dần được định hình và bước ra ngoài thực tế. Với buồng máy sử dụng các camera có cảm biến cực kì cao cấp, hệ thống AR (Augmented Reality -



Thực Tế Ảo Tăng Cường) của akaVerse khiến cho khách hàng cực kì thích thú khi nhìn thấy chính mình trong môi trường ảo này sẽ ra sao. Chưa hết, khu vực triển lãm của akaCafe còn mang đến cho khách hàng 4 loại cafe cực kì thơm ngon thông qua một chú Robot đặt hàng. Chú Robot này sẽ nhận đơn của khách hàng khi họ sử dụng thao tác cảm ứng để chọn món, sau đó là truyền tín hiệu đến máy pha cà phê nằm ngay bên cạnh và cuối cùng là cho ra lò một cốc cà phê nóng hổi.

Lắng nghe những câu chuyện của các diễn giả

Một điểm nhấn khác của FPT Techday 2022 chính là những câu chuyện mà các diễn giả mang đến cho khách hàng. Thông qua những câu chuyện này, khách hàng có thể hiểu hơn về những khó khăn mà họ phải trải qua mới có được thành công như ngày hôm nay cũng như những lời khuyên cực kì bổ ích. Câu chuyện nào cũng hay, câu chuyện nào cũng có nhiều bài học được đúc kết.

Một trong số đó là câu chuyện phục hồi sau đại dịch của diễn giả Nguyễn Đỗ Quyên, chị đã kể lại câu chuyện phục hồi và phát triển thần tốc của FPT Shop cùng FPT Long Châu từ trước - trong - sau thời kì đại dịch Covid-19.

Hẹn gặp lại các quý khách hàng trong sự kiện FPT Techday 2023 nhé.

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2022 PHỤC HỒI NGOẠN MỤC, TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

(CHINHPHU.VN) - TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TRẦN TUẤN ANH ĐÁNH GIÁ NĂM 2022, KINH TẾ VIỆT NAM PHỤC HỒI NGOẠN MỤC, TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ, VỀ CƠ BẢN ĐÃ VƯỢT QUA NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ ĐANG LẤY LẠI ĐÀ TĂNG TRƯỞNG VỐN CỐ.





Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Kinh tế Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19 và phục hồi ngoạn mục cũng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng ta luôn ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn lên hàng đầu trong suốt quá trình phát triển - Ảnh: VGP/ Nhật Bắc

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề "Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2022 và định hướng điều hành năm 2023".

Cùng chủ trì sự kiện quan trọng này có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu đề dẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, Diễn đàn lần này được tổ chức trong thời điểm chuẩn bị bước sang năm 2023, là năm thứ ba Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước đã đề ra cho cả giai đoạn 2021-2025 và 2021-2030.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, thế giới đang đứng trước những thách thức lớn bởi tác động nhiều chiều. Trong bối cảnh đó, năm

2022, kinh tế Việt Nam mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi nhưng đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có.

Sau thời gian 2 năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.

Theo đó, kinh tế Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng cao trên 8%, lạm phát được kiểm chế theo mục tiêu đề ra; xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm đã tăng hơn 13,4%, cán cân hàng hóa xuất siêu 10,6 tỷ USD, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 11 tháng tăng 8,6%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,9%; tiêu dùng trong nước tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong 11 tháng đầu năm 2022 tăng tới 17,5%...

Năm 2022, Chính phủ đã thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ, củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn giảm thuế, phí... tuy nhiên tổng thu ngân sách đến hết tháng 11/2022 đã vượt 16,1% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

"Những chỉ số này cho thấy tiêu dùng đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, khu vực doanh nghiệp đã phản ứng hiệu quả trước các cơ hội mở ra sau đại dịch và nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh cho thấy niềm tin vững chắc của nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng kinh tế Việt Nam trong những năm tới", Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định.

Việc kinh tế Việt Nam năm 2022 không bị suy thoái trong đại dịch và phục hồi, tăng trưởng mạnh mẽ đã khẳng định được nội lực và khả năng chống chịu khá tốt của nền kinh tế. Những kết quả này có được là nhờ những chủ trương lãnh đạo đúng đắn và xuyên suốt của Đảng về ưu tiên củng cố các nền tảng vĩ mô trong quá trình phát triển, chủ động tích cực hội nhập đa dạng hóa thị trường, đa phương hóa hợp tác, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; sự đồng hành của Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Những thành tựu đạt được nêu trên là kết quả của quá trình kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa hợp tác cùng phát triển; tranh thủ ngoại lực, phát huy tối đa nội lực, liên tục củng cố các nền tảng vĩ mô và năng lực sản xuất nội địa; chủ động, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề mới phát sinh.

Các kết quả này cũng phản ánh sự phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ chân tình của bạn bè quốc tế; sự hợp tác thực chất, hiệu quả của các đối tác kinh tế, thương mại-đầu tư và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước.

"Kinh tế Việt Nam vượt qua đại dịch

COVID-19 và phục hồi ngoạn mục cũng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng ta luôn ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn lên hàng đầu trong suốt quá trình phát triển", đồng chí Trần Tuấn Anh nói.

Bên cạnh những kết quả khả quan trong năm 2022, nền kinh tế nước ta cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức cần có những quyết sách đúng đắn kịp thời để đảm bảo phục hồi vững chắc trên nền tảng tích cực đã được tích lũy trong những năm qua và tạo bước phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ ra những khó khăn thách thức lớn đặt ra, thậm chí lớn hơn trước mà nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục phải đối mặt để kịp thời có những quyết sách, phương án ứng phó là những tiền đề quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Theo đó, sự suy yếu nhanh chóng của tổng cầu thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp lên các đơn hàng sản xuất trong nước. Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2023 cũng được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn đặc biệt khó khăn khi phải cùng lúc đối mặt với 2 vấn đề rất khó giải quyết đó là suy giảm kinh tế đi liền với lạm phát tăng cao.

Những bất cập, hạn chế từ nội tại của nền kinh tế cùng với bối cảnh thế giới đang có nhiều diễn biến bất lợi, có nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ... đang đặt ra thách thức gay gắt đối với ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng và các vấn đề an sinh xã hội trong nước; tác động trực tiếp tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển cả trước mắt và dài hạn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, nhận diện đúng các cơ hội, những khó khăn thách thức và đề xuất các chủ trương, chính sách thích ứng phù hợp là điều kiện cần để



đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIII cũng như các Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các vị đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, đại diện các bộ, ngành, địa phương, tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung trọng tâm sau.

Một là, tập trung vào phân tích, đánh giá làm rõ bối cảnh và các xu hướng lớn của thế giới và khu vực; làm rõ thêm xu hướng mất cân đối toàn cầu hiện nay đang đặt ra những cơ hội và thách thức gì cho kinh tế Việt Nam năm 2023 và những năm tới.

Hai là, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức vượt qua những thách thức lớn mà các nền kinh tế hiện nay đang cùng phải đối mặt, đặc biệt là từ xu hướng kép vừa suy thoái vừa lạm phát cao đang diễn ra ở nhiều nền kinh tế...

Ba là, tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ thực chất những yếu tố căn bản nào đang đe dọa các nền tảng vĩ mô của kinh tế Việt Nam,

những nguy cơ nào đối với các cân đối lớn của nền kinh tế; những nền tảng và sức mạnh nội tại cần phải phát huy, những dư địa chính sách và nguồn lực cần được khai thác, phát huy để phục vụ cho phát triển của 2023 và những năm tiếp theo; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những hạn chế, yếu kém, những điểm nghẽn chủ yếu trong phát triển.

Bốn là, dự báo các kịch bản phát triển, đưa ra những khuyến nghị, đề xuất về chủ trương, chính sách hoặc các biện pháp cụ thể để chủ động ứng phó, xử lý hiệu quả các vấn đề đang đặt ra đối với Việt Nam cả trong trước mắt 2023 và trong những năm tiếp theo.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân, cùng với sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác có hiệu quả của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ vượt qua thách thức, tiếp tục có bước phát triển vững chắc trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo: Báo Chính phủ

1

SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2022 (DO TTXVN BÌNH CHỌN)



TĂNG TRƯỞNG GDP VƯỢT KẾ HOẠCH TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI ẦM ẪM

Tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam dự kiến đạt 7,5-8%, cao hơn so với kế hoạch đề ra là 6-6,5%; lạm phát được kiểm soát ở mức 3,1-3,3%; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện khoảng 21 tỷ USD, tăng hơn 8% so với năm 2021. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 750 tỷ USD, tăng 12,18%. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm đồng loạt tăng trưởng, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao.

2 CHUYÊN THĂM TRUNG QUỐC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - ĐẤU MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUAN HỆ HAI NƯỚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng, hai nước.



Chuyên thăm từ ngày 30/10-1/11 tiếp thêm động lực, củng cố tình láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Mười ba văn bản hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế chiếm phần lớn, đã được ký kết.



3 THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH/THÀNH VỆ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỤC

Toàn bộ 63 Ban Thường vụ tỉnh ủy/thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các địa phương. Với sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ của các Ban Chỉ đạo ở trung ương và địa phương, nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực có sự móc nối, thông đồng từ trung ương đến địa phương, giữa một số lãnh đạo các cấp với doanh nghiệp, và đặc biệt các đại án có sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài nhà nước như Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, An Đông... đã được đưa ra ánh sáng.

4 BAN HÀNH 6 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG AN NINH VÙNG

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 của 6 vùng kinh tế nhằm phát huy lợi thế của mỗi vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên kết vùng. Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội cũng đã quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm, tạo đột phá về hạ tầng, kết nối không gian giữa các vùng trong cả nước.



5 VIỆT NAM MỞ CỬA BIÊN GIỚI, TỔ CHỨC THÀNH CÔNG SEA GAMES 31

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã diễn ra từ ngày 5-23/5, ngay sau khi Việt Nam quyết định mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3. Với thành công của SEA Games 31, Việt Nam được đánh giá cao về công tác tổ chức, thành tích chuyên môn cũng như công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam sau hơn hai năm chiến đấu chống đại dịch COVID-19.

6 BIẾN ĐỘNG LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp-kênh dẫn vốn trung và dài hạn bị ảnh hưởng tiêu cực khi một số vụ án liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị khởi tố. Nhà đầu tư cả nhân bán lại trái phiếu trước hạn do lo ngại doanh nghiệp không trả được nợ. Để chấn chỉnh hoạt động của thị trường này, ngày 16/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp, yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát sửa đổi Nghị định 65, bảo đảm công khai, minh bạch, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ.



7 VIỆT NAM DẪN ĐẦU ĐÔNG NAM Á VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ SỐ

Theo Google, Temasek và Bain & Company, tổng giá trị hàng hóa kinh tế số Việt Nam năm 2022 ước đạt 23 tỷ USD, tăng khoảng 28% so với năm 2021, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng.

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của ngành kinh tế số năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2021.



8 TÌNH TRẠNG THIỂU HỤT XĂNG DẦU CỰC BẬI Ở NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG

Trong tháng 10 và 11, người dân ở nhiều địa phương phải xếp hàng dài để chờ mua xăng hoặc chỉ được mua xăng theo định mức. Tình trạng này là hệ quả của những diễn biến phức tạp trên thị trường dầu mỏ thế giới và cũng bộc lộ những bất cập trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước đã gấp rút đưa ra giải pháp tháo gỡ tình trạng này.



9 NGẬP LỤT BẤT THƯỜNG Ở MIỀN TRUNG

Ngày 14 và 15/10, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung bị ngập sâu do hoàn lưu sau bão kết hợp mưa lớn với lượng mưa lên đến gần 700 mm trong 24 giờ. Triều cường diễn ra cùng thời điểm càng làm chậm quá trình thoát lũ. Đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trận lụt lịch sử này cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, đòi hỏi biện pháp ứng phó mang tầm chiến lược.

10 VIỆT NAM LẦN ĐẦU TIÊN LỘT VÀO VÒNG CHUNG KẾT WORLD CUP BÓNG ĐÁ NỮ

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở thành một trong 6 đại diện của châu Á tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh này. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.



Theo: Thông tấn xã Việt Nam



Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025

Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 –

2025 theo các hình thức sau: duy trì công ty TNHH một thành viên; cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm sáp nhập, giải thể); chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc: Bộ Y tế, UBND TP. HCM, UBND tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) thực hiện sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 – 2025 gồm: Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ GDĐT); Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải (trực thuộc Bộ GTVT) ...

Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022 – 2025 gồm: Tập đoàn Bảo Việt – CTCP (trực thuộc Bộ Tài chính - Nhà nước nắm giữ 65% vốn); Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (trực thuộc Bộ TTTT - Nhà nước nắm giữ 100% vốn); ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ về việc quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2022/NĐ-CP về việc quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển

dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 như sau:

Thứ nhất, người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 01 tuổi đến đủ 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi

so với tuổi nghỉ hưu; Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 01 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu

tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, người lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí;...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/01/2023.



Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo đó, các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng ký) gồm: Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định; Đăng ký theo thỏa thuận giữa

bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản; Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản dùng bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm hoặc trong trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận; Đăng ký thay đổi, xóa đăng ký với các trường hợp trên.

Cơ quan đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin trong giao dịch bảo đảm gồm: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải theo phân cấp; Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam; Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản.

Phiếu yêu cầu đăng ký phải có chữ ký của người có thẩm quyền, con dấu (nếu có) của bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, trừ một số trường hợp theo quy định. Trường hợp người yêu cầu đăng ký là cá nhân không biết chữ hoặc là người khuyết tật không thể ký thì thực hiện điểm chỉ thay cho ký trên Phiếu yêu cầu đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đăng ký nộp qua hệ thống đăng ký trực tuyến thì chữ ký, con dấu có thể được thay thế bằng chữ ký điện tử, con dấu điện tử. Chữ ký điện tử, con dấu điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký, con dấu được sử dụng trên văn bản giấy.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2023.



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION



Chịu trách nhiệm xuất bản:

Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại Truyền thông

Thư ký biên tập: Trần Hoàng Ly - Phó Ban Đối ngoại Truyền thông

Trình bày thiết kế mỹ thuật: Công ty Thiết kế Tạo mẫu Hoa Sen (Lotus)

Điện thoại: (024) 62780 126 - Fax: (024) 62780 136

Email: bantin@scic.vn - Website: www.scic.vn

Địa chỉ xuất bản: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

www.scic.vn